

คำพยากรณ์และตารางพยากรณ์

ชื่อ นาย*****

เกิด วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2508

วันเกิดเทียบปฏิทิน 100 ปีคือ

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2508

ตรงกับวันจันทร์

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง จ.ศ.1327

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2555

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556

อายุ 47 ปี ชีวิตก้าวเดินเข้าสู่จุดที่มองเห็นความเป็นรูปธรรมหลายด้าน ทั้งหลายทั้งหมดสะท้อนมาจากผลของกรรมหรือการกระทำจากที่ผ่าน มา ผลตอบแทนที่ดีก็คือผลที่เกิดจากการสะสมหรือการกระทำกรรมดี ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ เงินทองที่ได้รับหรือที่จะได้รับย่อมมองเห็นเป็น รูปธรรมได้ชัดเจน ไม่ในปีนี้ก็ปีถัดไป แต่ตรงกันข้ามกับคนที่ขาดโอกาสหรือขาดการสะสมหรือความเพียรพยายามที่มากพอ สิ่งที่น่าทึ่งย่อม เป็นไปในทิศทางที่ไม่สดใส แต่ก็อย่าได้ย่อท้อ นี่คือนช่วงเวลาสำคัญที่จะรวบรวมสมาธิเพื่อสร้างพลังให้เกิดผลได้ภายในเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ก็มากพอสำหรับการเริ่มต้นและตั้งใจอย่างจริงจัง

อายุ 47-48 ปี อยู่ในช่วงอายุที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเรื่องชีวิตครอบครัว หน้าที่การงาน ที่ต้องการความมั่นคงลงตัว ถ้าเปรียบให้เห็น ภาพการแข่งขันก็เป็นช่วงท้าย ๆ ที่มองเห็นเส้นชัยได้แล้วสำหรับบางคน จึงต้องดิ้นรนขวนขวาย แข่งขัน ต่อสู้ และบากบั่นเป็นพิเศษ เพื่อ เป้าหมายที่ตั้งไว้คือความมั่นคง ทั้งหน้าที่การงาน ทรัพย์สินเงินทอง และสถานะทางสังคม จึงเป็นช่วงชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยและเร่งรีบเพื่อพิชิต เป้าหมาย หรือความเป็นไปได้ให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นมากน้อยและมีความสมหวังดังที่ตั้งใจตั้งหวังไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้ดู รายละเอียดในลายมือประกอบกันไป ดังที่ต่อไป

1.บุคลิก นิสัยใจคอความเป็นตัวตน จุดเด่น จุดด้อยของตัวท่าน

ลักษณะทางกายภาพและ ภาพรวมทั่วไป ที่ปรากฏบนนิ้วมือและรูปมือ

ในมือนี้นิ้ว มีลักษณะผสมระหว่างใบพายกับสี่เหลี่ยม

1. นิ้วใบพาย (สนใจประโยชน์ของวัตถุ)

ลำข้อมนิ้วเรียบหรือมีข้อเล็กน้อยเป็นคนตื่นตัวชอบการเคลื่อนไหว มีเหตุผลและชอบในการที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เป็นคนเข้าใจชีวิต กล้าแสดงออก รวมถึงการกีฬา การท่องเที่ยว เป็นผู้มีความสามารถในการ บริหารจัดการ การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การตลาด อาจไม่ให้ความสำคัญกับความเชื่อเรื่องลัทธิหรือ

ศาสนา รวมถึงกฎระเบียบที่เคร่งครัด แต่สนใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง แต่ก็มักจะมี
อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือไม่แน่นอน

นิ้วมือและรูปมือ

นิ้วมือ สี่เหลี่ยมตรงขนาดโคนนิ้วกับปลายนิ้วใกล้เคียงกันนิ้วมีข้อเล็กน้อย ปลายนิ้วกลมมน จึงมีนิสัย ซื่อสัตย์ อุดหนุน
เป็นคนมีเหตุผลและเคร่งครัดในกฎระเบียบ ตรงไปตรงมาและจริงจัง เชื่อในความจริง รักความรู้ทางปรัชญาและศิลปะ มี
ความสามารถในการวางแผนที่เป็นระบบระเบียบกลมมนผสมใบพายจึงเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักประยุกต์
ตัดแปลง รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอและแก้ปัญหาได้รวดเร็วและเหมาะสม

ลักษณะมือโดยรวมมีความโน้มไปทางมือใบพายหรือมือแห่งความจำเป็น

มือรูปใบพายและนิ้วใบพายมักจะอยู่ด้วยกัน เป็นมือที่มีความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ
ที่อยู่รอบตัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจในตัวเองสูง ขยันขันแข็ง กล้าหาญ มีความเพียร
พยายาม มีความรอบรู้และมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อการเอาชนะหรือเอาตัวรอดในที่ซับซ้อน รักความสะดวกสบายและ
ความเป็นระเบียบสวยงาม ให้ความสนใจในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ งานวิศวกรรม สถาปนิก ศิลปะศาสตร์
ส่วน เรื่องศิลปะและศาสนาแม้จะให้ความสำคัญหากเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นแล้วก็ยังถือว่าไม่มากนัก

จุดแข็ง เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง กล้าแสดงออกและตัดสินใจ รวมถึงเป็นผู้นำในด้านความคิด มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่
เสมอ

จุดอ่อน มีความคิดหลากหลาย คิดหลายอย่างในเวลาเดียวกัน อาจตัดสินใจด้วยอารมณ์ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย
ๆ (บางเรื่องก็เป็นจุดดี บางเรื่องก็อาจเป็นจุดอ่อน)

นี่คือภาพรวมจากนิ้วมือและลักษณะมือ ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยหรือจิตที่ติดตัวมา และโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็จะมีจิตหลาย ๆ อย่างอยู่ใน
ตัวแต่ละคนก็จะมีจิตเด่นที่นำจิตอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะมือดังที่กล่าวมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามคนเราเมื่อมาอยู่ในสังคมที่แตกต่างออกไป
ด้วยความรู้ใหม่ ๆ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีปัจจุบัน ก็ย่อมมีอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้เปลี่ยนแปลงไปได้รับการปรับปรุงและพัฒนาไปทางที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ได้มีโอกาสหรือได้อยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสม ความเป็นตัวของตัวเอง ความเป็นตัวตนทั้งหลาย
ตามที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้ จะปรากฏขึ้นหรือได้แสดงออกอย่างเต็มที่

อ่านจรรยา 6 ในคนเราได้ที่

http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=184

-มือนี้เป็นมีเนนในมือที่สมบูรณ์ดี มีความหนาพอเหมาะเรียบร้อยจึงมีความโชคดีและประสบผลสำเร็จได้อีกทางหนึ่ง
รวมถึงมีพลังขับเคลื่อนตัวเองให้เข้าสู่ความฝันความหวังได้อย่างพอเหมาะพอควร เส้นมือโดยรวมแล้วมีหลายตำแหน่งที่
แสดงถึงความสำเร็จความก้าวหน้าในชีวิตแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง (ดูรายละเอียดประกอบตามแต่ละเส้นที่
เกี่ยวข้องอีกครึ่งหนึ่ง)

- ** คำอธิบายเกี่ยวกับเงินในมือ ถ้าเงินต่าง ๆ ในมือสมบูรณ์ดี หมายถึงการได้พลังขับเคลื่อนอย่างเหมาะสมจากเงินต่าง ๆ ในมือมาส่งผลให้การดำเนินชีวิตบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี อนึ่งเงินในมือหากจะเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเงินในมือก็เหมือนผืนดินที่เจ้าของมือครอบครองอยู่ เงินที่ดีก็เหมือนเป็นดินที่อุดมมีองค์ประกอบด้วยน้ำท่าที่เหมาะสมและเกื้อกูลต่อการเพาะปลูก หากได้พืชพันธุ์ดีปลูกลงไปดูแลให้ถูกต้องแล้วก็จะได้ผลเต็มตามเป้าหมายที่ควรจะเป็น (อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=184)

2. การงาน อาชีพที่เหมาะสมกับชะตาชีวิต ความเจริญก้าวหน้า

-ตามรูปมือที่เห็นนี้จัดเข้ากลุ่มมือใบพาย (มือแห่งความจำเป็น) ผนวกเข้ากับมือสี่เหลี่ยม(มือทำประโยชน์)เป็นคนมีเหตุผล ทั้งการคิดและการกระทำ มีความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในตัวเองสูง รับผิดชอบในภาวะที่เป็นจริงและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว หรือรู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีเป็นพิเศษ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย มีความสนใจในศาสตร์ หลากหลายโดยเฉพาะวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การแพทย์) งานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงเรื่องงานศิลป์ จึงเป็นคนรอบรู้ และมีความสามารถครบครันดี และนี่คือความจำเป็นที่จะต้องมีคนแบบนี้ไว้เพื่อสร้างสรรค์ และจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะในครอบครัว ในองค์กรใด ๆ ก็ตามรวมถึงมีนิวเป็นแบบสี่เหลี่ยมจึงเป็นผู้ที่มีระบบระเบียบและมองผลตอบแทนในการกระทำอย่างเป็นรูปธรรม

***อนึ่งเรื่องอาชีพการงานใด ๆ ก็ตามคนเราโดยพื้นฐานแล้วมีความชอบ ความสนใจในหลายด้านหลายอย่าง การจะประกอบอาชีพการงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้นเรื่องความรู้ความชำนาญ รวมถึงประสบการณ์ก็สำคัญมาก จึงต้องนำมาคำนึงประกอบกัน มีคำแนะนำเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพการงานให้ประสบความสำเร็จ โปรดคลิกอ่านเพิ่มเติม

http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=159:2012-07-19-04-48-34&catid=35&Itemid=236

เส้นลายมือหลัก/เส้นลายมือรองและเส้นเสริม/เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นอุปลัมภ์

อธิบายความพอสังเขป เส้นหลักในมือ เปรียบให้เห็นภาพก็เหมือนเมล็ดพันธุ์หรือพืชพันธุ์ที่ปลูกลงในดิน (ดิน=มือและเงินในมือ) ส่วนเส้นรองหรือเส้นเสริมในมือก็เหมือนน้ำ เหมือนปุ๋ย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ที่นำมาช่วยสนับสนุนการเพาะปลูกให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น พืชพันธุ์ดี(เส้นหลักในมือดี) ปลูกในดินดี(เงินในมือดี) มีน้ำท่าอุดม มีปุ๋ยดี มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการปลูกและดูแลรักษา (เส้นลายมือรองและเส้นเสริม) องค์ประกอบเหล่านี้ดีก็ได้ผลดีตามปกติตามที่ควรจะเป็น แต่จะให้ดีมากขึ้นไปอีกคือเรื่องของโชคและโอกาสที่ดี (เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นอุปลัมภ์) เพราะคนไม่มีโชคหรือโชคไม่ดีปลูกได้ดีก็เกี่ยวกับได้เต็มที่ แต่ราคาขายไม่มีผลกำไรน้อย ดังนั้นคนที่ได้รับผลสำเร็จและร่ำรวยได้มากกว่าคนอื่นจะต้องมีเส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ และเส้นอุปลัมภ์ที่ดีอยู่ในมือด้วย

เส้นลายมือหลัก(เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นจิตใจ)

เส้นหลักในมือของท่าน

- เส้นชีวิต ในมือทั้งสองเรียบร้อยแข็งแรง เส้นสดใสและมีความต่อเนื่องเข้าถึงเนินศูกรี หมายถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรง และทำให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินชีวิตหรือธุรกิจหน้าที่การงาน เส้นชีวิตขงเนินศูกรีมีเส้นเชื่อมต่อเข้ากับเส้นเดินทางหมายถึงชีวิตมีโอกาสดีในการเดินทาง การต่างประเทศ หรือหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การต่างประเทศทำให้มีโอกาสดีและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี รวมถึงเนินหลักทรัพย์ในมือขวาตีมากหมายถึงมีโอกาสดี

ในการได้มาและมีความมั่นคงในหลักทรัพย์ในวันปลาย ชีวิตโดยรวมแล้วมีความราบรื่นและต่อเนื่องดี แม้จะมีปัญหา อุปสรรคแต่ก็สามารถเข้าสู่เป้าหมายและความสำเร็จและมั่นคงได้

อนึ่งเส้นที่ลากขึ้นที่เนินพุดหัดคือเส้น Ambition Line หมายถึงการตั้งใจหรือมุ่งสู่เป้าหมายของชีวิตที่ตั้งไว้และมีโอกาสทำ ได้สำเร็จ(อ่านเพิ่มเติม ลายมือ ดร. เส้นหมายเลข 6

[http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=227\)](http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=227)

เส้นที่ลากจากเนินพุดหัดไปทางเนินเสาร์คือเส้นสมาธิ (Attention Line) หมายถึงความมุ่งหวัง หรือความรับผิดชอบต่อ ภาระหน้าที่ เช่นบิดามารดา ครอบครัว หรือต่อพันธสัญญาต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ ทั้งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมความคิด ความศรัทธาก็ตาม

-เส้นสมอง ทั้งสองมือโดยรวมแล้วถือว่าสมองดีและมีคุณภาพ มีลักษณะของความเด็ดขาดและรวดเร็วในการตัดสินใจ อาจมีข้อด้อยบ้างเรื่องของความยืดหยุ่นหรือการประนีประนอม

-เส้นใจ ใจมุ่งมั่นใจสำเร็จ มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี มีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นผู้ที่มีความคิดใน การวางแผนระยะยาวไว้กับอนาคตไม่ละทิ้งเป้าหมาย มีความเพียรพยายามดีมาก จึงได้รับผลตอบแทนตามที่หวังและ ตั้งใจไว้

เส้นลายมือรองและเส้นเสริม/(เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นอุปถัมภ์และเส้นอื่น ๆ)

อธิบายพอสังเขป - เส้นวาสนา**หรือโชคลาภคือเส้นใด ๆ ปลายเส้นมีทิศทางไปที่เนินเสาร์ได้นี้วงกลางหรือเส้นที่อยู่ได้นี้วงกลาง สื่อถึง ทรัพย์สินเงินทอง หน้าที่การงาน การนับถือ ความเชื่อ เป็นเส้นช่วยเสริมหรือเส้นที่เลี้ยงเส้นชีวิต(ความหมายเส้นวาสนาขาดจากกันหรือ เลื่อมกันหมายถึงย้ายหรือเปลี่ยนแปลง/ถ้ามีเส้นตัดขวางคือมีอุปสรรค มีความเสียหายหรือขาดทุน/ เส้นวาสนาขาดหาย ไม่มีเส้นต่อหรือมา รongรับหมายถึงธุรกิจหน้าที่การงานหยุดชะงัก ล้มเหลว-ช่วงอายุหรือเวลาดังกล่าวต้องรอบคอบในการดำเนินชีวิต ไม่ควรลงทุนเพิ่ม ต้อง ประสงค์สถานการณ์ให้ดี สุขภาพร่างกาย การเดินทางก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนเร่งรีบจะผิดพลาดเสียหาย)

-เส้นวาสนาในมือทั้งสองมีลักษณะที่อาจไม่ต่อเนื่องหรือมีบางตำแหน่งที่เกิดเลื่อมกัน แต่ก็มีเส้นคมชัดดี และมีเส้น วาสนาช่วยที่ตีปลายเส้นวาสนาขึ้นถึงเส้นใจแสดงถึงวาสนานำพาชีวิตไปสู่เป้าหมายได้ แม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้อง เอาชนะอยู่มากก็สามารถเข้าสู่เป้าหมายและสำเร็จพอใจได้

อธิบายพอสังเขป: ** -เส้นอาทิตย์คือเส้นใด ๆ ที่มีปลายเส้นมุ่งไปที่เนินอาทิตย์ได้นี้วงนาง หรือเส้นที่เกิดตำแหน่งบริเวณได้นี้วงนาง เป็นเส้น วาสนาเส้นที่สองหรือเส้นที่เลี้ยงเส้นวาสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเส้นสำคัญ สื่อถึงความฉลาด ความรู้ความสามารถ การเข้าถึงศิลปะ การ ได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง ความโด่งดังหรือเป็นคนสำคัญ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของผู้อื่น การได้รับมรดก โชคลาภหรือลาภลอย ทั้งนี้ต้องอยู่ในเนินอาทิตย์ที่เหมาะสม(ไม่สูงเกินไป แต่ก็ไม่แพบแบนมากนัก) ไม่มีเส้นตัดขวาง จึงจะได้ผลสมบูรณ์ตามอิทธิพลของเส้น

- เส้นอาทิตย์ ทั้งสองมือถือว่าเป็นเส้นที่ดีให้คุณ ส่งเสริมให้ได้รับความสุข ความสำเร็จได้ เส้นอาทิตย์เกิดสูงแต่ก็เด่นชัด แสดงถึงการได้มาซึ่งชื่อเสียงและความสำเร็จแม้จะมาช้าหน่อยแต่ก็เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องระวังและไม่ประมาท

ไม่เสี่ยงเกินไปในการดำเนินชีวิต การใช้จ่ายหรือลงทุนก็ตามเพราะยังมีเส้นเสียหายอยู่ในมือ***เส้นเสียหายก็หมายถึงจะมีโอกาสที่จะเสียหาย อาจเกิดขึ้นจากการทำนิติกรรมสัญญาที่ไม่รอบคอบ การค้าประกัน การยืมหรือการให้กู้ยืมเงิน รวมถึงเรื่องการลงทุนที่เสี่ยงหรือมากเกินไป แต่ถ้ามัไม่ประมาทหรือรอบคอบดีแล้ว เป็นต้นว่า ได้เตรียมการป้องกัน หลีกเสี่ยง หรือแก้ไขอย่างถูกวิธี ความเสียหายก็จะลดน้อยลงไปได้ อนึ่งการเข้าหุ้นหรือมีหุ้นส่วนก็ต้องรอบคอบเป็นพิเศษ

3. โชคลาภ วาสนา นำพาชีวิตให้สุขสบายในบั้นปลาย

ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อ 1 และ 2 ในมือของท่านมีเส้นที่ดีที่ให้คุณ ไม่ว่าจะเส้นหลัก, เส้นวาสนาและอาทิตย แต่ก็มีอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือเอาชนะพอสมควรจึงต้องรอบคอบในการดำเนินชีวิต การตัดสินใจ เส้นหลัก ๆ และเนินหลักทรัพย์ มั่นคงดีจึงมีโอกาสดีในการเข้าสู่ความสำเร็จและมั่นคงดีในบั้นปลายชีวิตได้อย่างแน่นอน

4. ความรัก คู่ครอง

ดูตามลายมือแล้วมีลักษณะของปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคู่อยู่บ้างในลักษณะมือที่สามหรือเพชรตรงข้ามทำให้เสียหายได้ จึงต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพชรตรงข้ามนอกจากนั้นก็ยังมีเส้นจาก-อาจดูในมือแล้วไม่เด่นชัดนักแต่ก็ถือว่ามีอยู่*** (มีเส้นจาก-ชีวิตคู่มักไม่ได้อยู่ด้วยกันประจำ เป็นต้นว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันประจำ เพราะมีเหตุจำเป็นที่ต้องห่างหรือจากกันเช่นมีปัญหาอุปสรรคด้วยญาติพี่น้อง หรือทำงานคนละที่ คนละจังหวัด ที่ต้องใช้ชีวิตห่างกัน หรือต่างประเทศ หากไม่เข้าใจกันจริง ๆ ก็อาจห่างกันมากขึ้นจนถึงขั้นจากกันจริง ๆ)

อย่างไรก็ตามลายมือก็เป็นเพียงสัญลักษณ์และสถิติที่เคยบันทึกไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีเส้นตามที่กล่าวมานี้จะต้องมีปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นทุก ๆ คน อันที่จริงในชีวิตจริงปัญหาเรื่องคูก็เป็นปัญหาโดยทั่วไป ที่มีโอกาสประสบกันได้ การแต่งงานช้าสักหน่อย รวมถึงคบหากันให้นานพอและศึกษากันให้มาก หากมีปัญหาที่ตั้งใจแก้ปัญหาพร้อมมือกัน จะสามารถประสบผลสำเร็จในชีวิตคู่ได้

อนึ่งชีวิตรัก ชีวิตคู่ หรือเรื่องการครองรักครองเรือนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องของจิตใจและเป็นเรื่องระหว่างคนกับคนบางอย่างก็อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งก็มีเหตุมาจากหลาย ๆ ปัจจัย จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และศึกษากันและกัน

อ่านบทความเรื่องความรักเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก

http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=104:2012-04-17-07-40-08&catid=32&Itemid=233

หรือคูรักต้องมีหลัก 5 .ย.ในการครองรักยืนยาว คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม

http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=105:5&catid=32&Itemid=233

5. การเงิน ความร่ำรวย ชื่อเสียง

คนที่มีเส้นวาสนาดีระดับหนึ่งและวาสนาช่วยสนับสนุนอีก เส้นเดินทางเด่น เส้นอาทิตยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมือขวาเด่นเป็นพิเศษหมายถึงสร้างความสำเร็จและชื่อเสียงได้ด้วยตัวเอง เส้นหลัก เส้นรองและเส้นเสริมอื่น ๆ ก็สนับสนุนดี การ

เข้าถึงความสำเร็จในหลาย ๆ ด้านตามที่ฝันที่หวังไว้จึงเป็นไปได้ แต่ก็ต้องตระหนักไว้ว่าต้องระวังความเสี่ยงความเสียหาย ดังนั้นต้องรอบคอบในการดำเนินชีวิต ลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยง ใจเย็นรอบคอบแล้วจะประสบผลสำเร็จและมั่นคงได้ตามที่หวังและตั้งใจไว้

6. โอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อทำงาน/ท่องเที่ยว/ศึกษาต่อ

เส้นทางการเดินทางในประเทศถือว่าเด่นทั้งสองมือ รวมถึงเส้นต่างประเทศก็ถือว่าดีทีเดียว ดังนั้นจึงมีโอกาสดีเกี่ยวกับด้านต่างประเทศ การทำงานในต่างประเทศหรือการค้าขาย การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม หากยังไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องขวนขวายหาวิธีหรือช่องทางให้มากขึ้น เนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จได้มากขึ้นไปอีก

อนึ่งการเดินทางยังหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ชีวิตคุณส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนาต่าง ๆ ให้ดีขึ้น นั่นหมายถึงความสำเร็จจากการเดินทางอีกอย่างหนึ่งด้วย

7. ปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว เหตุการณ์ที่ต้องระวัง

โดยรวม ๆ แล้วไม่มีอะไรน่าห่วง แต่อาจมีบ้างเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และเรื่องของการปวดหลัง หรือเกี่ยวกับระบบข้อต่อต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามการดูแลร่างกายโดยทั่วไปก็ประกอบด้วย การออกกำลังกาย การบริหารเวลา การจัดการชีวิตให้มีความเหมาะสมย่อมได้เปรียบเมื่ออายุมากขึ้น สุขภาพดี จึงดีกว่าความร่ำรวยใด ๆ ทุกอย่างเกิดขึ้น คงอยู่เวลาหนึ่งและถึงเวลาก็เสื่อมทรุดเป็นธรรมดา แต่เราก็สามารถชะลอและปรับปรุงให้มีคุณภาพและสมรรถภาพได้ด้วยตัวเอง หากไม่ดูแลปรับปรุงก็ย่อมเสื่อมทรุดเร็วว่าเป็นธรรมดา —อ่านเพิ่มเติม

ลายมืออายุยืน และวิธีดูแลสุขภาพที่ถูกต้องได้ที่

<http://www.handhoro.com/index.php/2011-04-28-10-40-58.html>

8. เดือน ปีหรือช่วงที่เหมาะสมกับการเริ่มต้น เช่นการวิ่งเดินย้าย, ลงทุนประกอบกิจการ, การเสี่ยงโชค

ดูรายละเอียดตามตารางพยากรณ์ (ท่านสามารถอ่านคำพยากรณ์โดยภาพรวม ๆ ของแต่ละรอบคำพยากรณ์ ซึ่งพยากรณ์จากเนินในมือตามเดือนที่จรไปถึง คำพยากรณ์ดังกล่าวสามารถนำไปประกอบการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจได้ระดับหนึ่ง นอกจากนั้น **พร้อมได้ระบุเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเดือนพยากรณ์ไว้** ซึ่งจะมีให้เฉพาะการพยากรณ์แบบ 349 และ 999 บาท)

9. คำถาม

คำถามพิเศษคือ ตอนนี้งำลังดำเนินการเรื่องขอโอนย้ายหน่วยงาน
จากแผนกอาชีพอนามัยและความปลอดภัยไปแผนกบุคคลากร จะสำเร็จหรือไม่

ตอบ วันที่ 12 ม.ค. - 15 มีนาคม เป็นช่วงเวลาของความสำเร็จ

จบคำพยากรณ์

เงินค่าพยากรณ์ของท่าน ส่วนหนึ่งจะได้นำไปบริจาค ให้กับวัดหรือองค์การการกุศล หรือผู้ด้อยโอกาส จึงขอ อนุโมทนาสาธุกับท่านที่ได้สละ
ทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม ด้วยพลังศรัทธา และบุญกุศลที่ท่านได้ทำกระทำในครั้งนี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย คือพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4
ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ทุกประการเทอญ.

ธนพงศ์ หลักันครพล

www.handhoro.com

email:handhoro99@gmail.com

Tel.081 920 9349

Line.089 533 9903